



TED FUND

Technology and Innovation-Based
Enterprise Development Fund
กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

**ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และการนำเสนอวิสัยทัศน์เพื่อเข้ารับการสรรหา
ให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม**

ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ นั้น

คณะกรรมการสรรหาผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ในรอบสุดท้าย ตามวัน เวลา และสถานที่ในการเข้ารับการสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์	วัน เวลา และสถานที่ ในการเข้ารับการสัมภาษณ์
๑) นางสาวไพลดา หาญชัยสุขสกุล ๒) นายสนัด วงศ์ทวีทอง	วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓B ชั้น ๓ อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เลขที่ ๗๕/๔๗ ถนนพระราม ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์มารายงานตัวพร้อมกันเวลา ๑๔.๔๕ น. และเริ่มเข้ารับการสัมภาษณ์ตามลำดับ ตั้งแต่ เวลา ๑๕.๐๐ น. หากผู้ใดไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการ สัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ จะถือว่า สละสิทธิ์ในการสัมภาษณ์ครั้งนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์มารายงานตัวพร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน โดยกำหนดระยะเวลาการนำเสนอ วิสัยทัศน์ (Presentation ไฟล์ต้องสามารถเปิดได้ด้วย Microsoft Office เวอร์ชันไม่ต่ำกว่า ๒๐๒๐) ไม่เกิน ๑๐ นาที และสัมภาษณ์ไม่เกิน ๒๐ นาที

อนึ่ง คณะกรรมการสรรหาผู้จัดการกองทุนฯ สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาสรรหาเฉพาะบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่เห็นสมควรเท่านั้น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณา และผู้สมัครต้องยอมรับในผลการตัดสินใจของคณะกรรมการสรรหาผู้จัดการกองทุนฯ และคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ โดยถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล)

ประธานคณะกรรมการสรรหา

ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม